

**Nhận định của Cựu Thiếu Tá Liên Thành về Con Bài Chiến Lược của CSVN:
Tên Bộ Đội Thuộc Sư Đoàn Sao Vàng Cộng Sản Nguyễn Văn Hải Điều Cà**

ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG
P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834
Điện thoại: 626-257-1057
Email: ubttadcsvn.vg@gmail.com

Published on Nov 9, 2014

Lời giới thiệu: Cuộc phỏng vấn này được thực hiện vào ngày thứ Sáu 7/11/2014. Trong phần nhận định về tên bộ đội Nguyễn Văn Hải Điều Cà xuất hiện tại hải ngoại (Hoa Kỳ) với lý do cộng sản trục xuất, Thiếu Tá Liên Thành đã phân tích âm mưu của CSVN dùng con bài chiến lược Điều Cà để thực hiện nghị quyết 36 tại hải ngoại. Ngoài ra, Thiếu Tá Liên Thành còn nêu đích danh một số cơ quan truyền thông và một số hội đoàn tay sai CS đã tiếp tay cho âm mưu nghị quyết 36 của CS. Lưu ý: Vợ chồng cơ hội chính trị tại nam Cali hiện nay là vợ chồng Ngọc Phương Nam và Nguyễn Văn Hòa (có cha ruột là Đại Tá An Ninh của CSVN, tên này đã chết và chôn tại Nam Cali). Xin nghe audio phỏng vấn để rõ chi tiết (<http://youtu.be/5aL3u9cXzYI>).

Cám ơn ông CKV đã cho phép UBTTADCSVN sử dụng audio này. --UBTTADCSVN.

oOo

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT

**V/v: Nhận định của Cựu Thiếu Tá Liên Thành về Con Bài Chiến Lược của CSVN:
Tên Bộ Đội Thuộc Sư Đoàn Sao Vàng Cộng Sản Nguyễn Văn Hải Điều Cà**

Bản văn số: 20141109

California, ngày 9 tháng 11 năm 2014

ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Xin trân trọng gởi đến Quý đồng bào và Quý chiến hữu nhận định của Thiếu Tá Liên Thành, Cựu Chỉ Huy Trưởng BCH CSQG VNCH Thừa Thiên-Huế, về **Con Bài Chiến Lược của CSVN: Tên Bộ Đội Thuộc Sư Đoàn Sao Vàng VC Nguyễn Văn Hải Điều Cà**. (Nghe âm thanh trong Youtube đính kèm).

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện vào ngày thứ Sáu 7/11/2014. Trong phần nhận định về tên bộ đội Nguyễn Văn Hải Điều Cày xuất hiện tại hải ngoại (Hoa Kỳ) với lý do bị cộng sản ép xuất cảnh, Thiếu Tá Liên Thành đã phân tích CSVN đang tung con bài chiến lược Nguyễn Văn Hải Điều Cày ra hoạt động tại hải ngoại nhằm âm mưu thực hiện nghị quyết 36.

Theo tin tức chúng tôi ghi nhận được, những hoạt động sắp đến của tên bộ đội Cộng Sản Nguyễn Văn Hải Điều Cày là sẽ xâm nhập vào các cộng đồng VN Tị Nạn CS tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, và Úc Châu. Hai nhiệm vụ chính của tên Điều Cày gồm:

1/ Kết hợp thông tin ở hải ngoại và thông tin tại Việt Nam để cộng đồng hải ngoại và cộng đồng trong nước trở thành là một.

2/ Mục đích dùng chiêu bài "hòa hợp hòa giải dân tộc" nhằm khai thác tài nguyên từ cộng đồng hải ngoại.

Ngoài ra, Thiếu Tá Liên Thành còn nêu đích danh một số cơ quan truyền thông và một số hội đoàn tay sai CS đã tiếp tay cho âm mưu nghị quyết 36 của CS. Trong đó ông lưu ý đồng bào về hoạt động của cặp vợ chồng cơ hội chính trị tại nam Cali hiện nay là vợ chồng Ngọc Phương Nam và Nguyễn Văn Hòa (tên Nguyễn Văn Hòa này có cha ruột là Đại Tá An Ninh Tình Báo của CSVN, tên CS này đã chết). Xin nghe audio phỏng vấn để rõ chi tiết. <http://youtu.be/5aL3u9cXzYI>



**Chồng của Ngọc Phương Nam là tên Nguyễn Văn Hòa (x)
có cha là một tên Đại Tá An Ninh Tình Báo Cộng Sản và tên Ngãi Vinh (xx)
vừa được bọn này phong chức Chủ Tịch cộng đồng tự xưng là Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali.**



Nhân vật Ngọc Phương Nam (x) đã lôi kéo đám Cộng đồng Việt Nam Nam Cali tự xưng của bọn chúng ra phi trường Los Angeles vào ngày 21/10/2014 để làm rình rang vụ đón rước con bài chiến lược của Cộng Sản là tên bộ đội Điều Cày.

Theo tin tức của chúng tôi ghi nhận, tên Ngãi Vinh (tên chủ tịch cộng đồng Nam Cali tự xưng) cũng chỉ là con bài đệm trong giai đoạn này. Trong tương lai, nhiệm vụ của Ngọc Phương Nam và đám này là đánh bóng và đưa tên Nguyễn Văn Hòa lên làm Chủ Tịch CD Việt Nam Nam Cali thay thế con bài đệm Ngãi Vinh. Xin nhắc tên Nguyễn Văn Hòa có cha là một tên Đại Tá An Ninh Tình Báo của Cộng Sản. Rồi ra các con bài chiến lược của bọn CSVN sẽ từ từ lộ diện để cầm nắm cộng đồng hải ngoại. Đồng bào tị nạn CSVN tại Nam Cali cũng như đồng bào tị nạn CS khắp toàn cầu hãy cảnh giác với bọn này.

Xin đồng bào quốc nội và đồng bào tại hải ngoại (các cộng đồng VN tị nạn CS tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, và Úc Châu) hết sức cảnh giác trước tên bộ đội Nguyễn Văn Hải Điều Cày, trước các cơ quan truyền thông, và các hội đoàn/cá nhân việt gian trá hình chống cộng.

Trân trọng,
Tịnh Ngọc

Trngoc

Trưởng Khối Kỹ Thuật/UBTTADCSVN

*Nguồn: Internet E-mail by [UBTTADCSVN](http://ubttadcsvn.blogspot.com/2014/11/thong-bao-ac-biet-nhan-inh-cua-cuu.html) chuyển
<http://ubttadcsvn.blogspot.com/2014/11/thong-bao-ac-biet-nhan-inh-cua-cuu.html>*

*Đăng ngày Thứ Hai, November 10, 2014
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTĐ/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*